

Số: 18 /CT-UBND

Tiền Giang, ngày 21 tháng 12 năm 2015

CHỈ THỊ

**Về việc tăng cường, nâng cao hiệu quả
công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Tiền Giang**

Trong những năm qua, công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực: Hệ thống các cơ quan thi hành án dân sự không ngừng được củng cố, kiện toàn; đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác thi hành án dân sự được tăng cường cả về số lượng và chất lượng; cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho nhu cầu công tác của các cơ quan thi hành án dân sự ngày càng được hoàn thiện; công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về thi hành án dân sự từng bước được chú trọng; sự phối kết hợp giữa các cơ quan thi hành án dân sự với các cơ quan liên quan trong công tác thi hành án dân sự được tăng cường; kết quả công tác thi hành án dân sự có nhiều chuyển biến tích cực, tỷ lệ giải quyết thi hành án dân sự tăng cả về số việc và số tiền, giảm lượng án tồn. Ban chỉ đạo thi hành án dân sự tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố được kiện toàn và hoạt động có hiệu quả, đã chỉ đạo giải quyết nhiều vụ việc thi hành án phức tạp, tồn đọng kéo dài, bảo đảm quyền lợi nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, cơ quan, tổ chức; góp phần nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên so với yêu cầu thực tiễn và nhiệm vụ trong tình hình mới, công tác thi hành án trên địa bàn tỉnh vẫn còn những hạn chế, tồn tại như: số lượng việc thi hành án chuyển sang kỳ sau còn nhiều, vẫn còn chấp hành viên vi phạm pháp luật, lượng đơn thư khiếu nại có chiều hướng gia tăng.....

Để thực hiện có hiệu quả Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự (Luật có hiệu lực từ ngày 01/7/2015), Nghị định số 62/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự; tiếp tục tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác thi hành án trên địa bàn tỉnh, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân. Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Mỹ Tho và các đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:

1. Cục Thi hành án dân sự tỉnh

a) Chủ động tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về công tác thi hành án dân sự theo quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự, Nghị định số 62/2015/NĐ-CP của Chính phủ và các văn bản pháp luật có liên quan đến công tác Thi hành án dân sự.

b) Tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thường xuyên kiện toàn và duy trì các cuộc họp của Ban chỉ đạo thi hành án dân sự tỉnh theo quy chế đã ban hành.

c) Kiện toàn bộ máy tổ chức, củng cố, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức các cơ quan Thi hành án dân sự lên ngang tầm vị trí, vai trò mà Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự quy định nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của toàn Ngành trong điều kiện mới. Thực hiện theo phân cấp quản lý đối với công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bố trí, điều động, bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật và thực hiện chế độ chính sách đối với công chức của các cơ quan Thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh.

d) Tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ đối với các Chi cục thi hành án dân sự các huyện, thị xã, thành phố. Duy trì lịch tiếp công dân, đường dây nóng và giải quyết kịp thời các khiếu nại, tố cáo về thi hành án dân sự theo đúng quy định pháp luật. Chủ động phối hợp với các cấp, các ngành, chính quyền địa phương tích cực xác minh, phân loại và tổ chức thi hành có hiệu quả các bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật; thực hiện đồng bộ các giải pháp, nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chỉ tiêu về thi hành án theo Nghị quyết số 37/2012/QH13 ngày 23 tháng 11 năm 2012 của Quốc hội và chỉ tiêu được Tổng cục Thi hành án dân sự giao hàng năm. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí trong cơ quan Thi hành án dân sự. Chủ động báo cáo, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo công tác phối hợp trong cưỡng chế thi hành án đối với các vụ án lớn, phức tạp có ảnh hưởng về an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

đ) Triển khai và tổ chức thực hiện tốt Quy chế phối hợp liên ngành số 14/2013/QCLN-BTP-BCA-TANDTC-VKSNDTC ngày 9 tháng 10 năm 2013 của Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Quy chế số 332/2014/QCLN ngày 11 tháng 4 năm 2014 của Cục Thi hành án, Công an, Tòa án, Viện kiểm sát nhân dân.

e) Thực hiện tốt việc tiếp nhận và giải quyết kịp thời các đơn thư khiếu nại về thi hành án, không để đơn thư khiếu nại tồn đọng, kéo dài, gây bức xúc hoặc khiếu kiện đông người làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

g) Duy trì và cải tiến nội dung trên trang thông tin điện tử của Cục Thi hành án dân sự để công khai các thủ tục và danh sách các cá nhân, tổ chức chưa có điều kiện thi hành.

2. Sở Tư pháp

Chủ trì, phối hợp với Cục thi hành án dân sự tỉnh tham mưu, giúp Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh tiếp tục thực hiện phổ biến, tuyên truyền các quy định pháp luật về thi hành án dân sự bằng các hình thức, biện pháp phù hợp; trong đó đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến trên các phương tiện thông tin đại chúng trong việc chấp hành các bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyền và nghĩa vụ của các bên trong thi hành án dân sự, nhằm nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của tổ chức và công dân.

3. Các sở, ban, ngành tỉnh có liên quan

a) Công an tỉnh có trách nhiệm:

- Chỉ đạo lực lượng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp phối hợp chặt chẽ với Cơ quan Thi hành án dân sự cùng cấp thực hiện tốt công tác bảo vệ cường chế thi hành án dân sự theo quy định tại Thông tư số 03/2012/TTLN-BTP-BCA ngày 30 tháng 3 năm 2012 của Bộ Tư pháp và Bộ Công an và Quy chế phối hợp số 1023/QCPH-CTHADS-CATG ngày 24 tháng 10 năm 2013 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh và Công an tỉnh về phối hợp cường chế trong thi hành án.

- Chỉ đạo Trại tạm giam, Cơ quan Thi hành án hình sự Công an cấp huyện thực hiện tốt việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người đang chấp hành hình phạt tù biệt, thực hiện tốt nghĩa vụ dân sự theo bản án, quyết định của Tòa án để được xem xét giảm thời gian chấp hành án phạt tù theo quy định pháp luật; thực hiện kịp thời việc thông báo cho Cơ quan Thi hành án dân sự nơi Tòa án đã xét xử sơ thẩm họ, tên, địa chỉ của phạm nhân là người phải thi hành án dân sự hoặc phạm nhân là người được thi hành án dân sự theo bản án hình sự... thực hiện việc tiếp nhận quyết định thi hành án dân sự, tiền, giấy tờ do Cơ quan Thi hành án dân sự chuyển đến để giao cho phạm nhân là người được thi hành án dân sự; tiếp nhận tiền, giấy tờ mà phạm nhân là người phải thi hành án dân sự hoặc thân nhân của họ tự nguyện nộp tại Trại tạm giam, Cơ quan Thi hành án hình sự Công an cấp huyện để thi hành án theo quyết định thi hành án dân sự và quyết định của bản án hình sự...theo quy định tại Điều 3 Thông tư số 07/2013/TTLT/BTP-BCA-BTC ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Bộ Tư pháp, Bộ Công an và Bộ Tài chính hướng dẫn trình tự, thủ tục thu, nộp, quản lý tiền, giấy tờ của người phải thi hành án dân sự và trả tiền, giấy tờ cho người được thi hành án dân sự là phạm nhân.

- Chỉ đạo Thủ trưởng Cơ quan điều tra cấp tỉnh, cấp huyện phối hợp Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp thực hiện kịp thời, chặt chẽ, đúng quy định pháp luật trong kê biên tài sản, hạn chế việc tẩu tán tài sản, góp phần đảm bảo hiệu quả việc thi hành án. Thực hiện việc chuyển giao vật chứng và các tài liệu liên quan đầy đủ, kịp thời cho Cơ quan Thi hành án dân sự theo quy định của pháp luật.

b) Đề nghị Kho bạc Nhà nước, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Ngân hàng Nhà nước - chi nhánh tỉnh Tiền Giang và các tổ chức tín dụng khác trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình có trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cường công tác phối hợp thi hành án dân sự; cung cấp đúng, đầy đủ, kịp thời thông tin về tài khoản, các khoản thu nhập của người phải thi hành án theo yêu cầu của Chấp hành viên, cơ quan Thi hành án dân sự và các Văn phòng Thừa phát lại; thực hiện quyết định của cơ quan Thi hành án dân sự về cưỡng chế trừ vào thu nhập, khấu trừ tài khoản, trừ vào tiền của người phải thi hành án; giải tỏa việc phong tỏa tài khoản, phong tỏa tài sản của người phải thi hành án và các yêu cầu khác của Chấp hành viên, cơ quan Thi hành án dân sự và các Văn phòng Thừa phát lại theo quy định tại Thông tư liên tịch số 02/TTLT/2014/BTP-BTC-BLĐT BXH-NHNN ngày 14 tháng 01 năm 2014 của Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Ngân hàng nhà nước và Thông tư liên tịch số 03/2014/TTLT-BTP-NHNN ngày 17 tháng 01 năm 2014 của Bộ Tư pháp và Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn việc xác minh điều kiện thi hành án của Thừa phát lại tại các tổ chức tín dụng.

c) Sở Tài chính phối hợp với các cơ quan có liên quan đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh cấp kinh phí thực hiện trách nhiệm bồi thường của Nhà nước theo quy định tại Thông tư liên tịch số 71/2012/TTLT-BTC-BTP ngày 09 tháng 5 năm 2012 của liên Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện trách nhiệm bồi thường của Nhà nước. Hàng năm, tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí kinh phí cho hoạt động của Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự tỉnh và hỗ trợ kinh phí hoạt động công tác thi hành án dân sự.

d) Các sở, ban, ngành tỉnh căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị mình có trách nhiệm chỉ đạo các cơ quan, tổ chức trực thuộc thực hiện việc cung cấp thông tin, tài liệu, xác nhận tài sản và nguồn thu nhập của người phải thi hành án cho các cơ quan Thi hành án khi có yêu cầu; tạo điều kiện thuận lợi cho người được thi hành án có được thông tin về tài sản, nguồn thu nhập của người phải thi hành án để cơ quan Thi hành án tổ chức thi hành; thực hiện kịp thời các đề nghị của Cơ quan thi hành án trong việc chuyển dịch, đăng ký quyền sở hữu, sử dụng tài sản thi hành án theo quy định pháp luật.

4. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Mỹ Tho

a) Chỉ đạo các cơ quan, phối hợp đoàn thể địa phương tiếp tục tổ chức các hoạt động tuyên truyền phổ biến Luật Thi hành án dân sự được sửa đổi, bổ sung năm 2014 cho các cơ quan, tổ chức và các tầng lớp nhân dân nhằm nâng cao ý thức trong việc chấp hành pháp luật về thi hành án dân sự.

b) Phối hợp với Cục Thi hành án dân sự trong việc kiện toàn tổ chức, bộ máy nhân sự lãnh đạo Chi cục thi hành án dân sự các huyện, thị xã, thành phố Mỹ Tho, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức Cơ quan thi hành án dân sự đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

c) Chỉ đạo các Cơ quan, ban, ngành, phối hợp các đoàn thể thực hiện tốt trong công tác thi hành án dân sự và công tác cưỡng chế thi hành án đối với các vụ án lớn, phức tạp có ảnh hưởng về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

d) Thường xuyên kiện toàn Ban chỉ đạo thi hành án huyện, thị xã, thành phố Mỹ Tho và duy trì họp Ban chỉ đạo theo quy chế đã ban hành, có kế hoạch tập trung giải quyết đối với các vụ án tồn đọng.

đ) Chỉ đạo cho Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình phối hợp với Chấp hành viên; Cơ quan thi hành án dân sự, Văn phòng Thừa phát lại trong việc tổng đạt thông báo về thi hành án, xác minh điều kiện thi hành án, áp dụng biện pháp đảm bảo, biện pháp cưỡng chế thi hành án và các nhiệm vụ khác trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

5. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức, đoàn thể tỉnh thực hiện tốt công tác tuyên truyền pháp luật về Thi hành án dân sự, vận động nhân dân và người phải thi hành án chấp hành pháp luật. Tăng cường giám sát công tác thi hành án dân sự theo quy định pháp luật; kịp thời phản ánh những thiếu sót, hạn chế trong công tác thi hành án dân sự ở địa phương như: giám sát việc chấp hành pháp luật, đạo đức nghề nghiệp của Chấp hành viên, việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong công tác thi hành án dân sự.

6. Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh và Viện kiểm sát nhân dân tỉnh

- Quan tâm thực hiện và chỉ đạo Tòa án nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Mỹ Tho thực hiện tốt Quy chế phối hợp liên ngành số 14/2013/QCLN-BTP-BCA-TANDTC-VKSNDTC ngày 09 tháng 10 năm 2013 về phối hợp liên ngành trong công tác thi hành án của Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Quy chế 332/2014/QCLN ngày 11 tháng 4 năm 2014 của Cục Thi hành án, Công an, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân;

- Kịp thời thụ lý giải quyết các tranh chấp có liên quan đến việc xác định, phân chia, xử lý tài sản chung, các yêu cầu hủy giấy tờ giao dịch liên quan đến tài sản thi hành án.

- Phối hợp với Cục thi hành án dân sự tỉnh kịp thời xử lý những vướng mắc trong quá trình tổ chức thi hành án và bản biện pháp giải quyết các vụ việc thi hành án dân sự có khó khăn, phức tạp phát sinh trong thực tiễn; phối hợp lập hồ sơ đề nghị xét miễn, giảm các khoản phải thi hành nộp ngân sách nhà nước theo quy định pháp luật; tổ chức thực hiện chức năng kiểm sát thi hành án dân sự theo quy định pháp luật.

- Tòa án nhân dân quan tâm, kịp thời chuyển giao bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật; giải thích bản án, quyết định và trả lời kiến nghị khi có yêu cầu của cơ quan Thi hành án dân sự.

7. Các cơ quan thông tin đại chúng từ tỉnh đến cơ sở có trách nhiệm phối hợp với cơ quan Tư pháp, cơ quan thi hành án dân sự tỉnh, huyện, thị xã, thành phố Mỹ Tho tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật Thi hành án dân sự trên các báo, đài, hệ thống truyền thanh cơ sở để nâng cao ý thức chấp hành pháp luật nói chung và pháp luật về thi hành án dân sự nói riêng cho các tầng lớp nhân dân. Thường xuyên và kịp thời đưa tin, bài, phóng sự về công tác thi hành án dân sự ở địa phương, tạo ảnh hưởng tích cực trong xã hội, biểu dương gương người tốt, việc tốt trong công tác thi hành án dân sự; đồng thời phản ánh những trường hợp vi phạm pháp luật, cản trở, chống đối việc thi hành án nhằm giáo dục, phòng ngừa chung.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ngành, đoàn thể tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã và các cơ quan đơn vị có liên quan triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ thị này. Giao cho Cục Thi hành án dân sự tỉnh có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện Chỉ thị, định kỳ báo cáo kết quả với Ủy ban nhân dân tỉnh để chỉ đạo./

Nơi nhận:

- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tư pháp;
- Tổng cục THADS-BTP;
- TT TU, TT.HĐND tỉnh;
- UBNDTQVN tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- UBND các H, TP, TX;
- Lưu: VT, (D).*Đ*

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Trần Thanh Đức